

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ ธกส. และฟาร์ม แชนเนล ดิงนักเรียนมัธยม ผุดเรียลลิตี้เกษตร My Little Farm

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมผุดเรียลลิตี้เกษตร “My Little Farm” ปฏิบัติการค้นหาเด็กไทยหัวใจเกษตร ดิงเด็กระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศอบรมและแข่งขันทำเกษตรพอเพียงบนพื้นที่จริง ซึ่งทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท หยอดเขตรับสมัคร กุมภาพันธ์นี้

วันนี้ (1 ก.พ.) เวลา 13.30 น. ณ สตูดิโอ กันตนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ สถานีโทรทัศน์ ฟาร์ม แชนเนล แถลงข่าวเปิดรายการเรียลลิตี้ “My Little Farm” ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ภายในงานได้รับเกียรติจาก **คุณอนันต์ ภูสิทธิกุล** อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, **คุณลักษณะ วจนานวัช** ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, **คุณศศิกร จันท์เศรษฐ์** กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด, **รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ** คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, **คุณสาวิตร แสงจันทร์** ผู้จัดการทั่วไป บริษัท East West Seed จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราครุฑแดง), **คุณยวง เขียวนิล** อาสาสมัครด้านบัญชีดีเด่น พร้อมด้วยดารานักแสดงคับคั่ง

คุณอนันต์ ภูสิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า “พันธกิจหนึ่งของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็คือการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ รายการนี้เป็นรายการที่จะทำให้เยาวชนได้เข้าถึงเกษตรมากขึ้น รู้จักการเลือกพืชผัก สินค้าเกษตร ได้รับความรู้ในเรื่องการทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องแบบครบวงจร ทั้งด้านการคิดต้นทุน การบริหารงาน การควบคุมรายจ่าย การประเมินผลรวมถึงความรู้ด้านเกษตรกรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต และสามารถสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นได้”

นอกจากนี้ **คุณลักษณะ วจนานวัช** ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวถึงการสนับสนุนว่า “รายการนี้เป็นรายการที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักเกษตรมากขึ้น ได้ทดลองเรียนรู้และปฏิบัติจริง ซึ่งจะปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ก้าวไกลสู่เกษตรกรที่มีคุณภาพในอนาคต”

พร้อมกันนี้ **คุณศศิกร จันท์เศรษฐ์** กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “รายการ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร เป็นรายการเรียลลิตีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งใบสมัคร และนำเสนอโครงการที่จัดทำมาต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ โดยในรอบแรกจะคัดเลือกให้เหลือ 1 โรงเรียนต่อ 1 จังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดเข้ามาเสนอโครงการที่ทีมออกแบบมาในวันที่ 6 – 7 มีนาคมเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินและประกาศผู้ได้เข้ารอบสู่การปฏิบัติการจริงในฟาร์มจำนวน 10 ทีม ในวันที่ 14 มีนาคม ถึง 8 พฤษภาคม รวม 56 วัน การปฏิบัติงานของทุกทีมจะถูกถ่ายทอดทุกขั้นตอนออกอากาศทุกวันทาง Farm Channel และทางรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี

ในแต่ละสัปดาห์จะมีโจทย์เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันแก้ไขปัญหาให้กับฟาร์มตนเอง คณะกรรมการจะตรวจสอบให้คะแนนฟาร์มที่เข้าการประกวดเป็นระยะๆ และเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ผลผลิตที่ได้และวิธีการดำเนินงานจะถูกรวบรวมเป็นคะแนนครั้งสุดท้าย พร้อมคะแนนการโหวตจากผู้ชมที่บ้าน ผู้ชนะจะได้รับประกาศนียบัตร “My Little Farm” พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย”

มาร่วมปฏิบัติการค้นหา เด็กไทยหัวใจเกษตร ในรายการ “My Little Farm” ถ่ายทอดทุกเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง Farm Channel พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน และ Hi light ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ทุกวันจันทร์ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ประชาชนคนไทยหัวใจเกษตรคือผู้ตัดสินว่าใครคือสุดยอดเยาวชนเกษตรกรไทยใน My Little Farm



บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 275 0046 ต่อ 481 , 482